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เร่ิมการประชุม เวลา 09.20 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มดําเนินการประชุม

ตามวาระดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
  ผศ.ดร.ศิริชัย อุนศรีสง (ประธาน) ไดแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. บทบาทของศูนยเทคโนโลยีที่มีกับมหาวิทยาลัยนั้น เร่ิมแรกไดจัดตั้งโครงการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการระบบเครือขายและใหบริการอินเตอรเน็ต นอกจากนั้นศูนยฯ ยังสนับสนุน
งานทางดานซอฟตแวร รวมถึงงาน Animation ดวย ทั้งนี้ทางบริษัท SIPA ไดซ้ือโปรแกรม
ทางดาน Animation ไว ทางมหาวิทยาลัยไมแนใจวาเราจะขอเขาไปใชไดหรือไม แตอยางไรก็
ตามขอใหมีการพัฒนาตัวเองในงานทางดาน Animation ตอไป  

2. ในเร่ืองของงานบริการหองอินเตอรเน็ต ขอใหชวยกันดูแล เนื่องจากในอนาคตเมื่ออาคารเรียน
รวมเสร็จ จะมีการใหบริการหองอินเตอรเน็ตพรอมเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 270 
เครื่อง  

3. ในงานดูแลเว็บไซต ขอใหฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศดูแลเรื่องการปรับปรุงขอมูล
และเรื่องเว็บไซตของหนวยงานตางๆ ที่ฝากไวที่ศูนยฯ ดวย 

4. ในการมาปฏิบัติงานราชการ ขอใหทุกคนปฏิบัติอยางเครงครัด มีระเบียบวินัยในตนเอง หรือหาก
มีความจําเปนหรือมีธุระขอใหแจงทุกครั้ง อีกทั้งขอใหมีการทํางานเปนทีม  

5. การใชครุภัณฑ ขอมีการทําหลักฐานการยืมคืน และเมื่อคืนแลวขอใหมีการตรวจสภาพอุปกรณ
ดวย รวมถึงการโยกยายอุปกรณครุภัณฑขอใหมีการทําบันทึกการเคลื่อนที่โยกยายไวเปน
หลักฐานดวย 

6. การใหบริการหองปฏิบัติการภูมิสารสนเทศและการใหบริการการจัดพิมพภาพโปสเตอรขนาด 
A0 และ A1 ขอใหมีการรายงานขอมูลรายรับ รายจายตอเดือน พรอมระบุรายการพิมพที่
อนุเคราะหใหกับหนวยงานตางๆ โดยขอฝากใหพรสวรรค ดวงบาล ติดตามดวย 
 

  นายอุดมวิทย นักดนตรี ไดนําเสนอผลงานทางดาน Animation แนะนํามหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
ที่ไดรับรางวัลเสนอใหที่ประชุมรับทราบ พรอมเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศิริชัย อุนศรีสง มอบรางวัลดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  
ช่ือผลงาน  “เมล็ดขาวของแมโจ”  
จัดทําโดย นายสุทธิรักษ กลากลางชน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
  ช่ือผลงาน “หนุมนอยคาวบอยแมโจ” 
  จัดทําโดย นายพอพล เชาวสถิตกุล  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
  ช่ือผลงาน “ความชุมชื่นสูพื้นดิน” 
  จัดทําโดย นายวิชาญ ชัยจํารัส  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 รางวัลชมเชย 
  ช่ือผลงาน “Cowgirl” 
  จัดทําโดย นายพิทักษ ไชยลังกา นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 
  ช่ือผลงาน “โปะโกะจัง” 
  จัดทําโดย นางสาววรัชญา ภุมรา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2 /2549 
  ผศ.ดร.ศิริชัย อุนศรีสง ไดแนะนําวาในการรับรองรายงานการประชุมขอใหมีการตรวจสอบ
ดังนี้คือ  

1. ผูเขารวมการประชุม 
2. ความถูกตองของคําและกิจกรรมในแตละหัวขอ 
ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3 รายงานความกาวหนา 
  ไดสรุปผลการรายงานความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของฝายตางๆ ดังนี้  

3.1 ฝายวิจัยและพัฒนา 
  นายคลอก ประถมทรัพย ไดรายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 

- ระบบงาน E-Office ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการเปดซองประมูล 
- การปรับปรุงระบบงานสารสนเทศบุคลากรผาน WEB แบบ Single Sign On 

ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว โดยการใชรหัสผานตัวเดียวกับรหัสผาน
ของ E-Mail 

- โปรแกรมเงินเดือนบุคลากร ไดประสบกับปญหาดานความเห็นในเรื่อง
ความตองการใชโปรแกรมในหนวยงานตางๆ ที่ไมตรงกัน 

นายสมชาย  อารยพิทยา ไดรายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 
- โปรแกรมแปลงขอมูลบุคลากร/นักศึกษาใหอยูในรูปแบบของ สกอ. ได

ดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว โดยโปรแกรมจะทําการแปลงขอมูลจาก
ฐานขอมูลของกองการเจาหนาที่มาเปนรูปแบบของ สกอ.  

- ไดจัดสงขอมูลนักศึกษา, หลักสูตร และบุคลากรให สกอ. เปนที่เรียบรอย
แลว 
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นางสาวนพมาศ สุขใจ ไดรายงานตอที่ประชุม วาระบบงาน E-Research ขณะนี้
กําลังอยูในขั้นตอนการประสานงานกับสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร เพื่อขอ
ระบบงานมาเชื่อมโยงเขากับระบบงาน MIS 

นายอุดมวิทย นักดนตรี ไดรายงานตอที่ประชุม วาการสรางหองปฏิบัติการตัด
ตอและบันทึกเสียงดวยระบบดิจิตอล ขณะนี้กําลังดําเนินการสอบถามราคาและทําเรื่อง
ขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณถายภาพ 
โดยขณะนี้ไดจัดทําตูรายการ เพื่อนําเสนองานทางดานแอนนิเมชั่น รายการ UBC 
รายการ ITTV 

นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค ไดรายงานตอที่ประชุมวา งานระบบภูมิ
สารสนเทศ ขณะนี้ไดทําการแกไขปรับปรุงแผนที่ทะเบียนคุณภัณฑคอมพิวเตอรใหม
แลว แตระบบโปรแกรม ArcIMS ยังประสบปญหาในเรื่องการแสดงผลขอมูลที่ไม
สนับสนุนภาษาไทย และการแสดงผลชั้นขอมูลที่มีจํานวนมาก ไมสามารถดาวนโหลด
ได จึงไมสามารถนําแผนที่ชุดใหมขึ้นแสดงได จึงกําลังดําเนินการหาวิธีการแกไข
ปรับปรุงอยู และกําลังดําเนินการจัดทําระบบทะเบียนครุภัณฑ ของศูนยเทคโนโลยี เปน
ระดับตอไป 

  ขอเสนอแนะในที่ประชุม 
ผศ.ดร.ศิริชัย อุนศรีสง ไดเสนอขอคิดเห็นดังนี้ 
- ระบบงานสารสนเทศบุคลากร แบบ Single Sign On เสนอใหมีระบบการ

แกไขรหัสผานดวยตัวเอง ผานระบบ Online 
- โปรแกรมเงินเดือน เสนอใหหนวยงานที่มีความตองการใชระบบงาน ดําเนิน

เร่ืองขอทําโปรแกรมเงินเดือนให มายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
 นายวุฒิพล คลายทิพย ไดรายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 

- Campus Agreement ไดจัดดําเนินงานสัมมนาเกี่ยว Campus Agreement ไป
แลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาความตองการใชและขอปฏิบัติ ซ่ึงใน
การขอใชโปรแกรม  จะใหมีการลงทะเบียนกอนเพื่อขอดาวนโหลด
โปรแกรมตอไป ทั้งนี้ในการจัดสัมมนาคาดวาจะจัดทําปละ 2 คร้ัง 

- การรณรงคใช E-Mail Address ( .mju.ac.th) จะขอใหมีการรณรงคใช โดย
เร่ิมจากเจาหนาที่บุคลากร ภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกอนเปน
อันดับแรก 
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  นายสุรเดช ไชยมงคล ไดรายงานตอที่ประชุมเกี่ยวกับงานเครือขายอินเตอรเน็ต ดังนี้ 
- การดูแลระบบเครือขาย ไดประสบปญหาในเรื่องการเขาถึงขอมูลในชวง

บายจะทําไดชา อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปญหาการเลนเกมออนไลนของ
นักศึกษา ที่เปนผลตอความเร็วในการเชื่อมตอได 

- เครื่อง SAN Server ไดลองใชแลวพบปญหาวา เมื่อไฟดับ จะตองมีการ
กําหนด Config (Re-Config) ใหเครื่องใหม ซ่ึงดําเนินการแกไขปญหานี้อยู 
โดยขอมูลที่เก็บไวในเครื่อง SAN ไดแก Web E-Learning, E-Mail โดย
จะแจงใหงาน 3 มิติมาใชพื้นที่หนวยความจําในระบบ SAN ตอไป  

- Harddisk ของฝายประกันคุณภาพซึ่งฝากไว เสีย ซ่ึงไดทําการ Backup ได
เฉพาะขอมูล ไมสามารถทําการ Backup ระบบซอฟตแวรไวได 

นางอุทัยวรรณ จิโน ไดรายงานตอที่ประชุมเกี่ยวกับงานการใหบริการอินเตอรเน็ต ดังนี้ 
- ขณะนี้ เครื่องคอมพิวเตอรที่ เชามาใหม จํานวน  100 เครื่อง ไดติดตั้ง

โปรแกรมปองกันการเลนเกมสออนไลนแลว โดยเครื่องเกายังไมสามารถ
ติดตั้งได ซ่ึงกําลังติดตอประสานงานขอโปรแกรมมาติดตั้งทั้งหมดตอไป  

- ไดกําหนดเวลาการใชหองบริการอินเตอรเน็ตเปน วันละ 3 ช่ัวโมง โดยใช
บริการได 50 ช่ัวโมงตอเดือนตอคน 

3.3 ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
นายประวิทย วิมานทอง ไดรายงานตอที่ประชุมดังนี้ 

- ไดจัดทํา Website Search Engine แลว โดยจัดไวที่หนาเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย 

- คณะที่ตั้งขึ้นใหม ไดมอบหมายให นายสมพงษ วงศใหญ นางสาวสุมาลี 
สุพรรณนอก  และนางสาวอภิญญา  ปญญาสิทธิ์  จั ดทํ า เ ว็ บไซต
ประชาสัมพันธคณะที่ไดทําเรื่องมาขอใหชวยทํา 

- ITTV ทางฝายไดดําเนินการติดตอไปยังกองกิจการนักศึกษา โดยจะจัดใหมี
ชมรมจัดรายการทีวี และมาขอใชหองปฏิบัติการที่เราได 

- เสนอขอเปลี่ยนโตะหองในหอง IT ช้ัน 3 เนื่องจากปจจุบันมีไมเพียงพอ 
- รายการสารคดีจาก UBC จะมีโครงการจัดรายการ 1 วันตอรายการ และจะ

ขอ Endcode เพิ่ม 
- การจัดทํา CD รายวิชาและหลักสูตร ยังไมไดจัดทํา เนื่องจากขอมูล

หลักสูตรบางคณะยังไมครบ 
- การฝกอบรมผูดูแลเว็บไซด ของหนวยงานภายใน จะดําเนินการในลักษณะ

มอบนโยบายแจงใหทราบ 
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  ขอเสนอแนะในที่ประชุม 
ผศ.ดร.ศิริชัย อุนศรีสง ไดแนะนําใหมีการพบปะประชุมนักเอกสารสนเทศของ

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยแมโจดวย 
 

2.4 ฝายบริหารงานทั่วไป 
นางพรสวรรค ดวงบาล (หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป) รายงานดังนี้ 

1. จํานวนเงินสงคลัง ป 2549 มีลําดับรายการดังนี้ 
ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน 

1 คาพิมพงาน - 
2 คาพิมพโปสเตอร 3,500 
3 คาเชาเครื่องคอมฯ - 
4 คาวิเคราะหขอมูล - 
5 คาเชาสถานที่ 44,200 
6 คาลงทะเบียนฝกอบรม 38,380 
7 คาสมัครสอบฯ - 
8 เงินสนับสนุนจากบริษัท 25,000 
9 คาเชาพื้นที่เวบไซด - 

รวมเงิน 111,080 
2. มีการจัดงานวัน Big Cleaning Day ในวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2549 

นายนิพนธ พิมาสน (พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนายชางเทคนิค) รายงานวางานซอม
บํารุงขณะนี้ เปนการรับแจงผานทางโทรศัพท  และในการซอมบํารุงอุปกรณตางๆ อาทิ
เครื่องปรับอากาศ อุปกรณในหองน้ํา ไดติดตอชางมาแกไข แตมักติดปญหาวาซอมแลว ยังคงมี
ปญหาในการใชงานอยู 

  ขอเสนอแนะในที่ประชุม 
ผศ.ดร.ศิริชัย อุนศรีสง มีขอแนะนําดังนี้ 

1. ใหมีการทําสถิติการใหความอนุเคราะหครุภัณฑคอมพิวเตอร กับหนวยงาน
ตางๆ เพื่อใหเปนขอมูลในการพิจารณาการขอความอนุเคราะหและปริมาณเครื่องตอไป 

2. ใหมีการกําหนดระยะเวลาประกันการซอมดวย 
วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ 
 1. โครงการ IT สัญจร 

นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธิ์ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ IT สัญจร วามี
ความพึงพอใจ 90 เปอรเซ็นต ในจัดการดําเนินงานโครงการเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของ
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ศูนยฯ โดยจากการดําเนินงานสรุปความคิดเห็น ความตองการ ปญหาและอุปสรรคที่พบ จาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดดังนี้ 

1. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตลาชา 
2. ติดปญหาไวรัสในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
3. ตองการใหศูนยฯ จัดบุคลากรเปนที่ปรึกษา ดูแล ประสานงานในการวางระบบ

โปรแกรมตางๆ  
4. แนะนําใหมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาเพิ่ม เพื่อใหเพียงพอตอ

การใชงาน 
5. แนะนําใหมีการแบงพื้นที่ใชงานอินเตอรเน็ตสําหรับคณาจารยเพื่อใชในการทํางาน

คนควา งานวิจัย และวิเคราะหขอมูลแบบออนไลน 
6. แนะนําใหมีการจัดเสวนาปญหาการทํางานที่เกี่ยวกับโปรแกรมตางๆ 
7. แนะนําใหมีการขยายการใหบริการอินเตอรเน็ตไปยังบานพัก  แฟลตภายใน

มหาวิทยาลัยของบุคลากร 
 2. วารสาร IT 

บรรณาธิการ วารสาร IT ชุดตอไปมอบหมายใหหัวหนาฝายระบบเครือขายและบริการ
อินเตอรเน็ต เปนบรรณาธิการดําเนินการ 
ขอเสนอแนะในที่ประชุม 

1. ผศ.ดร.ศิริชัย อุนศรีสง เสนอใหมีการพิจารณาคํานวณเรื่องคาใชจายในการบริการ
อินเตอรเน็ต ในพื้นที่ของบานพักและแฟลตขาราชการดวย  

2. นายวุฒิพล คลายทิพย เสนอวาถาในแฟลต แนะนําใหมีการเชื่อมตอโดยผานสาย LAN 
สวนบริเวณบานพัก เปนการเชื่อมตอดวยระบบ Wireless จะดีกวา 

3. สําหรับวารสาร IT ฉบับที่ 1 ที่ประชุมมีมติใหมีการแกไขสี ไมใชพื้นสีเขม และผศ.
ดร.ศิริชัย อุนศรีสง แนะนําเพิ่มเติมวาการเขียนบทความขอใหพิจารณากลุมเปาหมายดวย เชน
กลุมบุคลากร และกลุมนักศึกษา เนื้อหา ขาว สาระ จะมีความแตกตางกัน 

 
ปดการประชุม เวลา 12.00 น. 

 
นางสาวณฐักฤตา โกมลนาค 

ผูบันทึกการประชุม 
 
 

นางพรสวรรค ดวงบาล 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


